

**HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 1417 - CV/HNDTW
*V/v đẩy mạnh tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19*

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: - Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.
- Các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội.



Trong thời gian vừa qua, cơ quan Trung ương Hội và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tính đến 22h ngày 15/3, thế giới đã ghi nhận 157.291 trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại 153 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 5.844 trường hợp tử vong (Trung Quốc: 3.199 và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác: 2.645) và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, sau 22 ngày không có ca nhiễm mới, tính tới thời điểm hiện tại, đã ghi nhận 57 trường hợp mắc COVID-19 tại 12 tỉnh, thành phố. Trong đó, 16 trường hợp đã được điều trị khỏi, 41 trường hợp đang được điều trị cách ly tại các bệnh viện.

Để tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị quán triệt đầy đủ, sâu sắc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Chỉ thị số 05/CT-TTg, 06/CT-TTg, 10/CT-TTg, 11/CT-TTg và các Công điện số 121/CĐ-TTg, 156/CĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch; sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung ương Hội yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Hội thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Khuyến cáo cán bộ công chức, viên chức và người lao động nên đeo khẩu trang phù hợp tại nơi làm việc, nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng. Tăng cường tiêu độc, khử trùng, thực hiện nghiêm việc rửa tay bằng xà phòng theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

2- Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền nhất là chính quyền cơ sở trong việc vận động gia đình, người thân và hội viên, nông dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe; tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm. Phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài).

3- Hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người tham gia trừ các trường hợp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng, chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và chất lượng công tác chuyên môn của ban, đơn vị và của cơ quan. Thực hiện tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; trường hợp đặc biệt phải được Thủ tướng cho phép; khuyến cáo cán bộ công chức, viên chức cơ quan không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch.

4- Rà soát toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị sinh sống ở khu vực có thể tiếp xúc với những người đã được công bố bị nhiễm bệnh Covid-19 (nếu có) để yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế ở địa phương.

Trường hợp có công chức, viên chức và người lao động bị nghi mắc hoặc mắc Covid-19, đơn vị cần thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và Văn phòng cơ quan để tiến hành khử trùng trụ sở cơ quan và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

5- Yêu cầu cán bộ công chức, viên chức và người lao động các cấp Hội chủ động thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế khi được triển khai. Nghiêm cấm các trường hợp tham gia bình luận, đưa tin không đúng sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly... Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

6- *Đối với trụ sở cơ quan Trung ương Hội:* Văn phòng Trung ương Hội tiếp tục tăng cường việc kiểm tra y tế đối với cán bộ, công chức, viên chức toàn cơ quan và khách đến làm việc với cơ quan: yêu cầu khách phải sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại phòng bảo vệ như: thực hiện khử trùng tay bằng nước rửa tay sát khuẩn, nhận và đeo khẩu trang, test thân nhiệt... nếu có biểu hiện sốt thì báo ngay cho cơ quan y tế và lãnh đạo Văn phòng để thực hiện theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị thông báo cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị biết và thực hiện nghiêm các chỉ đạo trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực TW Hội (để BC);
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Lương Quốc Đoàn

